

**ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม**  
**หลักสูตร "การสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม moodle"**

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 (เวลา 8.30 -16.30)

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1092

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ที่	ชื่อ	สกุล	หน่วยงาน	รายวิชา
1	อาจารย์อารี	แจ้งเรือง	มัธยมสาธิตฯ	เคมี
2	อาจารย์ ดร.สิริกร	โตสติ	คณะครุศาสตร์	การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research)
3	ผศ.เพชราวดี	จงประดับเกียรติ	คณะครุศาสตร์	การพัฒนาเครื่องมือวัดพุทธิพิสัย
4	ผศ.ดร.จิตตวิสุทธิ์	วิมุตติปัญญา	คณะครุศาสตร์	ดาราศาสตร์
5	อาจารย์ ดร.อังทินี	กิตติระวิโชติ	คณะครุศาสตร์	Math for Science Teacher
6	อาจารย์ ดร.พัชรีภรณ์	บางเขียว	คณะครุศาสตร์	การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
7	อาจารย์เอียรธาดา	หิรัญญาชาติธาดา	คณะวิทยาศาสตร์ฯ	ประติมากรรม 3 มิติ
8	อาจารย์นทวีร์	ไชยจำ	คณะวิทยาศาสตร์ฯ	หลักการอิเล็กทรอนิกส์
9	อาจารย์อนุสรุา	สุขบำเพ็ญ	คณะวิทยาศาสตร์ฯ	การสื่อสารภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว
10	นางสาวปนัดดา	ใจบุญลือ	คณะวิทยาศาสตร์ฯ	การเขียนเกม 2 มิติ
11	อาจารย์ชุมพล	อินทร์มณี	คณะวิทยาศาสตร์ฯ	การจัดการขนส่งและกระจายสินค้า
12	อาจารย์จุฑารัตน์	พิมสาร	คณะวิทยาศาสตร์ฯ	กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
13	อาจารย์ณภัทร	เตียววิไล	คณะวิทยาศาสตร์ฯ	จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาธารณสุข
14	อาจารย์สร้อยสุดา	เลาะหมุด	คณะวิทยาศาสตร์ฯ	การจัดการงานวัสดุและสินค้าคงคลัง
15	อาจารย์ณัฐชัย	เปลี่ยนวิจารณ์	คณะวิทยาศาสตร์ฯ	ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม
16	อาจารย์พรพรรณ	โพธิ์ไกร	คณะวิทยาศาสตร์ฯ	สรีรวิทยา
17	ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์	ลักษณะงาม	คณะวิทยาศาสตร์ฯ	วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
18	อาจารย์เนตรนภา	แช่ตั้ง	คณะวิทยาศาสตร์ฯ	คณิตศาสตร์ดิสครีต
19	อาจารย์ธีรวิทย์	อัครศิลป์กุล	คณะวิทยาศาสตร์ฯ	ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์
20	อาจารย์วิหวัศ	กมุทศรี	คณะวิทยาศาสตร์ฯ	โภชนศาสตร์สาธารณสุข
21	อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์	วงศ์ยะธา	คณะวิทยาการจัดการ	หลักนิติศาสตร์
22	อาจารย์วรรณลักษณ์	อินทร์จันทร์	คณะวิทยาการจัดการ	การเขียนบทภาพยนตร์ 1
23	อาจารย์ไชนิล	สมบูรณ์	คณะวิทยาการจัดการ	
24	อาจารย์พรณพิชญา	อัญชันภาติ	คณะวิทยาการจัดการ	การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
25	อาจารย์รัชนก	ปัญญาสุพัฒน์	คณะวิทยาการจัดการ	หลักการประกอบการ
26	อาจารย์รัตนา	เทียมถนอม	คณะวิทยาการจัดการ	หลักและทฤษฎีการประชาสัมพันธ์
27	อาจารย์วิษุณี	สารสุวรรณ	คณะวิทยาการจัดการ	ระบบฐานข้อมูล
28	อาจารย์เดือนเด่น	วสุนันต์	คณะวิทยาการจัดการ	การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ

29	อาจารย์พีชนี	แสนไชย	คณะวิทยาการจัดการ	ความคิดสร้างสรรค์ในงานภาพยนตร์
30	อาจารย์วัศยา	วัศยา	คณะวิทยาการจัดการ	การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
31	อาจารย์รัตนา	บุญอ่วม	คณะวิทยาการจัดการ	จิตวิทยาเพื่อการสื่อสาร
32	รศ.ปรียานุช	กิจรุ่งโรจน์เจริญ	คณะวิทยาการจัดการ	การเงินธุรกิจ
33	ผศ.ดร.นฤมล	สุน์สวัสดิ์	คณะวิทยาการจัดการ	การจัดการเชิงกลยุทธ์
34	ผศ.ดร.กัมพล	เชื้อแถว	คณะวิทยาการจัดการ	ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ
35	อาจารย์ ดร.ชัยวิชญ์	ม่วงหมี	คณะวิทยาการจัดการ	การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
36	อาจารย์นภัทร	อังกูรสินธนา	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	หลักและการใช้ภาษาไทย
37	อาจารย์พรรณษา	พลอยงาม	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	ลักษณะภาษาไทย
38	อาจารย์อุษณิษา	พลศิลป์	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	การออกแบบกราฟิกเพื่อสภาพแวดล้อม
39	อาจารย์สลิลดา	มาลัยศรี	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	การสัมมนาวิชาชีพการออกแบบ
40	อาจารย์ปาริชาติ	ม่วงศิริ	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
41	อาจารย์วิมลพรรณ	ปานช่วย	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	มรดก
42	อาจารย์ปนัดดา	เลาหะโชติ	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	การแปลภาษาจีน 1
43	อาจารย์อารี	แจ้จ้ง	มัธยมสาธิตฯ	เคมี

\*หมายเหตุ\* ขอความอนุเคราะห์ท่านอาจารย์ตามรายชื่อเข้าร่วมอบรมตามวันเวลาดังกล่าว